



ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ  
ในสังกัด กองสรรพาวุธ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ๑ ราย ดังนี้

ตำแหน่ง รองสารวัตร ฝ่ายสรรพาวุธ ๓ กองสรรพาวุธ จำนวน ๑ ราย  
- นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล เลขประจำสอบ ๐๐๑

โดยให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้สมัครต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้มีรายชื่อให้เข้าตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบในประกาศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทุกประการ โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกายโดยสุภาพ และต้องแสดงตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒) ทั้งนี้ ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุและจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่ให้เข้าตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเด็ดขาด

๒. กำหนดให้เข้าตรวจร่างกาย ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา กำหนดสถานที่ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลตำรวจ อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร ๒๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ฉะนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบตนเอง ไม่ว่าในกรณีของคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครหรือข้อมูลด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ตรวจสอบข้อมูลตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทางคุณวุฒิหรือเชิงช่างและสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้เข้าตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี และสถานที่ให้ถูกต้องครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจตรี

( กฤษกร-พลีธัญญวงศ์ )

รองผู้บัญชาการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น